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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  นาฬิกา 
กรรมาธิการผู้มาประชุม  ๖๓  คน 

กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๑  คน  (ลาการประชุม) 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวิรัช  รัตนเศรษฐ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกรมพัฒนาที่ดินเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 เรื่องท่ีพิจารณา  

มาตรา ๑๔ ● พิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และหน่วยงานในก ากับ (ต่อ)  
    กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต 

 - กรมพัฒนาที่ดิน 
 - ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

มาตรา ๒๙   องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ 
 - การยางแห่งประเทศไทย  
 - องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 

 มาตรา ๑๔  กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต 
 - กรมการขา้ว 

 
ผลการพิจารณา 

 
กรมพัฒนาที่ดิน      ๓,๔๓๙,๖๐๕,๒๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของกรมพัฒนา

ที่ดิน สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- ขอทราบผลการวิจัยเรื่องหมอดินอาสา โดยเกษตรกรมีรายได้ต่อคนต่อปีจ านวนเท่าใดและมีหนี้ลดลง

เท่าใด มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นหรือไม่ และมีวิธีเพ่ิมผลผลิตลดต้นทุนการผลิตอย่างไร ทั้งนี้ เห็นว่าหมอดินเป็นตัวแทน
ของชาวบ้านจึงต้องให้ความส าคัญกับหมอดินทุกชุมชน 

- การปรับรูปนาแปลงใหญ่มีการด าเนินโครงการจ านวนกี่ไร่ และขอทราบความแตกต่างของการจัดรูป
แปลงนากับนาแปลงใหญ่ 

- ขอทราบจ านวนสระเล็กในไร่นาและเห็นว่าในการด าเนินการควรเริ่มประกวดราคาตั้งแต่ต้นปี และ
ขอให้สรุปผลการส ารวจการกระจายตัวของแหล่งน้ าขนาดเล็กในรายจังหวัด 



๒ 
 

- ในประเด็นเรื่องการแบนสารเคมี ขอให้ชี้แจงว่ามีกระบวนการรองรับ อย่างไรและมีการใช้
งบประมาณจากส่วนใด นอกจากนี้ มีการใช้เกษตรอินทรีย์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไร 

- ขอทราบปัญหาที่ท าให้การท าโซนนิ่งไม่ประสบผลส าเร็จและมีกระบวนการในการรองรับด้าน
การตลาด การผลิต และการให้วิชาความรู้กับเกษตรกรอย่างไร 

- ในการผลิตหญ้าแฝกขอทราบว่าใช้ระยะเวลาเท่ าใดและมีผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร และขอให้มี
ข้อแนะน าให้กับเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชทดแทนและการพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัด 

- มีข้อเสนอแนะว่าควรให้ความส าคัญกับงบประมาณในการบริหารจัดการเรื่องน้ า โดยให้ตั้ง
งบประมาณเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ าใช้อย่างทั่วถึง 

- ขอให้น าเสนอแนวทางวิธีการฟื้นฟูสภาพดิน โดยเห็นว่าฐานะของเกษตรกรข้ึนอยู่กับสภาพของดินจึง
ควรมีการฟ้ืนฟูอย่างจริงจังควบคู่กับการให้ความรู้กับเกษตรกรด้วย 

- ขอให้ชี้แจงเหตุผลในการตั้งงบประมาณของโครงการเกษตรอินทรีย์ จ านวน ๓๒,๔๒๒,๐๐๐ บาท
และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน ๖๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าว
ควรอยู่ในแผนงานเดียวกันเนื่องจากมีลักษณะแผนงานคล้ายคลึงกัน และขอทราบว่าโครงการพัฒนาส่งเส ริม
การผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช สามารถด าเนินการตามโครงการได้จริง
หรือไม ่

- ขอให้ชี้แจงรายละเอียดมาในรูปแบบเอกสาร ดังนี้ 
 (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา รายการค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน ๓๓,๙๗๔,๘๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน งบด าเนินงานค่าใช้จ่ ายในการสัมมนาและฝึกอบรมจ านวน 
๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จ านวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตทรัพยากรที่ดินและน้ าได้รับ
การพัฒนา งบด าเนินงานค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมจ านวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท วัสดุการเกษตร 
จ านวน ๑๙๖,๑๘๕,๘๐๐ บาท และค่าก่อสร้างอ่ืนๆ จ านวน ๘๗๓,๗๐๓,๕๐๐ บาท 
 (๔) โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างจ านวน 
๗๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก  
(Agri - Map) ค่าก่อสร้างอ่ืนๆจ านวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- ขอให้ชี้แจงผลการใช้งบประมาณที่ได้ด าเนินการตามแผนงานมีการใช้ตัวชี้วัดอย่างไรและในโครงการ
หรือแผนงานงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดข้ึนเป็นอย่างไรและใช้ตัวชี้วัดใด 

- ขอทราบว่าโครงการผลิตหญ้าแฝกเพ่ือปลูกกับเพ่ือแจกจ่ายด าเนินการในพื้นที่เดียวกันหรือไม่และขอ
ทราบผู้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว 

- ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเป้าหมายตัวชี้วัดของความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยตัวชี้วัดเชิงปริมาณจ านวน
เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน ในปี ๒๕๖๒ จ านวน ๕๘๙,๗๑๗ ราย แต่ในปี 
๒๕๖๓ จ านวน ๕๗๐,๗๙๗ ราย และตัวชี้วัดเชิงปริมาณจ านวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๕,๐๐๐ ไร่แต่ใน
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ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๒,๖๖๖ ไร่ ทั้งนี้ ขอให้ชี้แจงเหตุผลในการใช้งบประมาณในจ านวนมากและเหตุใดมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดลดลง 

- ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการชะล้างการพังทลายของที่ดิน และพ้ืนที่ส ารวจดินเปรี้ยวดินเค็ม 
และขอให้ชี้แจงว่าเกษตรกรจะได้ประโยชน์จากกรมพัฒนาที่ดินมากน้อยเพียงใด 

ผู้แทนจากกรมพัฒนาที่ดิน ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- ชี้แจงเรื่องหมอดินอาสาซึ่งเป็นเครือข่ายระดับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน จากการเก็บข้อมูลหมอ

ดินอาสาจะมีรายได้เพ่ิม ๔๐ เปอร์เซ็นต์ โดยเมื่อสมัครเข้ามาเป็นหมอดินต้องเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องการ
จัดการดินและพัฒนาดินให้ดีขึ้นในดินที่มีปัญหา และมีการพัฒนาแหล่งน้ า นอกจากนี้  หมอดินอาสาก็จะมี
รายได้ส่วนอื่นจากกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน ในเรื่องของหญ้าแฝกและเมล็ดพันธุ์นั้นหมอดินอาสาก็จะเป็นผู้
ขยายพันธุ์รวมทั้งการท าหน้าที่ของบทบาทวิทยากร 

- ประเด็นเรื่องของหมอกควัน ได้มีคณะกรรมการลดปัญหาเรื่องหมอกควัน โดยกรมพัฒนาที่ดินจะ
ดูแลพ้ืนที่เกษตรกรรมพบว่าพ้ืนที่ที่มีการเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรมเกิดจากกการเผาเศษวัสดุ ในไร่นา โดยมีการ
ด าเนินการสองโครงการในพ้ืนที่เจ็ดหมื่นไร่ และมีการวัดปริมาณ hotspot ที่เกิดการจากการเผา ซึ่งมีการ
สนับสนุนเกษตรกรให้ไถกลบและมีการน าวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงในการสร้างปัญหาเรื่องหมอกควัน ไปให้เกษตร
ท าปุ๋ยหมัก 

- ในเรื่องการปรับรูปแปลงนาชี้แจงว่า เกษตรกรจะได้รับประโยชน์โดยท าให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดยมีสอง
ลักษณะคือปรับพ้ืนที่นาให้ใหญ่ขึ้นและเปิดพ้ืนที่นาให้กว้างขึ้นโดยมีการปรับพ้ืนที่ให้มีความราบเรียบเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการควบคุมน้ า การใส่ปุ๋ยเคมี ในส่วนนาแปลงใหญ่ กรมพัฒนาที่ดินไม่ได้เข้าไปท าให้นาพ้ืนที่
ใหญ่ขึ้น แต่จะท าการปรับจากพ้ืนที่นาที่ไม่เหมาะสมที่เกษตรกรท าการปลูกข้าวและพบความเสี่ยง จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนจากพ้ืนที่ไม่เหมาะสมโดยในปีที่ผ่านมามีการตั้งงบประมาณปรับพ้ืนที่ท าการเกษตรมีลักษณะ
การเกษตรแบบผสมผสานไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท แต่ได้รับไร่ละ ๘๐๐ บาท 

- ชี้แจงว่ากรมพัฒนาที่ดินมีการน าเทคโนโลยีมาใช้จัดเก็บข้อมูลทั้งในเรื่องของดิน การใช้ที่ดิน และ
การวางแผนการใช้ที่ดิน และได้มีการท า Agri - map ซึ่งเป็นแผนที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลในระบบออนไลน์ได้ 

- ชี้แจงในเรื่องพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมและมีการใช้พ้ืนที่ในการประเมินพ้ืนที่นาข้าวโดยเป็นนาดอน 
เกษตรกรปรับไปท านาหญ้าสอดคล้องกับการท างานของกรมปศุสัตว์ และในการปรับเปลี่ยนจากพืชเชิงเดี่ยวไป
เป็นพืชอ่ืน ท าให้การท าการเกษตรแบบผสมผสานเหมาะสมที่สุด โดยมีการท าโครงการให้เกษตรกรเข้าร่วม
หนึ่งคนต่อห้าไร่และสนับสนุนงบประมาณ ๑,๕๐๐ บาท เพ่ือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรแบบ
ผสมผสาน โดยจากการด าเนินการในปีที่ผ่านมาเกษตรกรมีความพึงพอใจกับโครงการดังกล่าว 

- ในประเด็นเรื่องการแบนสารเคมีนั้น กรมพัฒนาที่ดินได้ดูแลเรื่องการจัดการพ้ืนที่และการใช้ที่ดินใน
แต่ละรอบปี โดยในการที่เกษตรกรจะปลูกพืชหลักและปลูกพืชหมุนเวียนนั้น หากไม่มีการเว้นระยะก็สามารถ
ลดปัญหาวัชพืชได้ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชแซมหรือการปลูกพืชเดี่ยวและขณะก าลังจะมีการปลูกพืชคลุมซึ่งจะ
ช่วยรักษาความชื้นได้ส่วนในเรื่องการใช้เครื่องจักรกลมีการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ก าจัดวัชพืชโดยร่วมด าเนินการ
กับกรมวิชาการเกษตร และในการใช้จุลินทรีย์เพื่อยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืช 

- ในการด าเนินการเรื่องการปลูกหญ้าแฝกนั้น ชี้แจงว่าในหนึ่งปีจะมีจ านวน ๓๒๐ ล้านกล้าและในการ
ด าเนินการปลูกหญ้าแฝกจะมอบหมายให้หมอดินอาสาและเกษตรกรเป็นผู้ขยายพันธุ์และแจกจ่าย ให้กับ
หน่วยงานท้องถิ่นหรือเกษตรกร โดยผลดีของหญ้าแฝกคือเป็นพืชที่ปกปักรักษาหน้าดินและเพ่ิมจุลินทรีย์ใน
ระบบรากของหญ้าแฝกและป้องกันความแห้งแล้ง 



๔ 
 

- ชี้แจงเรื่องการปลูกพืชทดแทน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตั้งคณะกรรมการและกรมพัฒนาที่ดิน
ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือว่าเกษตรกรจะปลูกพืชชนิดใดทดแทนเพ่ือเหมาะ
กับสภาพพ้ืนที่ดิน 

- ชี้แจงสาเหตุที่มีการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดของความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ เนื่องจากไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับเกษตรกรได้ทั้งหมด 

- ประเด็นเรื่องการท างานกับภาคเอกชน ขอชี้แจงว่ากรมพัฒนาที่ดินได้ท างานร่วมกับ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้น 
โดยภาคเอกชนจะส่งเสริมให้กับภาครัฐ 

- ขอชี้แจงกรณีที่กรมพัฒนาที่ดินมีการบริหารจัดการดูแลพ้ืนที่ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) โดยมีการบริหารจัดการพืชเชิงเดี่ยวซึ่งน าโครงการไปด าเนินการในพ้ืนที่ คทช . รวมทั้งมีการบริหาร
จัดการน้ าด้วย 

- ชี้แจงรายละเอียดโครงการเกษตรอินทรีย์ จ านวน ๓๒,๔๒๒,๐๐๐ บาท เป็นการขับเคลื่อนการ
รับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมในระบบเกษตรอินทรีย์ที่สามารถขยายผลได้เร็ว โดยการให้ชุมชนรับรอง
ด้วยกันเอง ซึ่งงบประมาณจะใช้ในการเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมส าหรับการเข้าสู่มาตรฐานการรับรอง
เกษตรอินทรีย์มีหลักสูตรรอบรู้เกษตรอินทรีย์ หลักสูตรเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมรวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีย์และในส่วนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน ๖๘,๕๕๐ ,๐๐๐ บาท  
กรมพัฒนาที่ดินจะเข้าไปด าเนินการในเรื่องการบ ารุงดิน โดยจะส ารวจและส่งเสริมปัจจัยการผลิต ดังนั้น  
ทั้งเป้าหมายและกิจกรรมของโครงการดังกล่าวจึงไม่ซ้ าซ้อนกัน 

 
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม   ๔๕๘,๒๖๓,๕๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของส านักงานการ

ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อประเทศอย่างมากเพราะ

การเกษตรกรรมเป็นอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และหน่วยงานเป็นผู้จัดสรรที่ดินให้กับ  
ผู้ที่มีฐานะยากจนเพ่ือให้สามารถท าการเกษตรเพ่ือเลี้ยงชีพได้ แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงานขอรับ
จัดสรรงบประมาณลดลง เป็นเพราะเหตุใด 

ทั้งนี้ ขอสอบถามว่า เกษตรกรที่มีฐานะยากจนตามข้อมูลของหน่วยงานมีจ านวนเท่าใดและเกษตรกร
สามารถถือครองที่ดินได้ครัวเรือนละกี่ไร่ สามารถจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรในปีต่อไป ได้อีกจ านวนเท่าใด 
และพ้ืนที่ที่สามารถจัดสรรให้กับเกษตรกรมาจากแหล่งใด   
 นอกจากนี้ หากนายทุนให้เกษตรกรลงชื่อรับมอบเอกสารสิทธิที่ดิน แต่ผู้ใช้ประโยชน์ เป็นกลุ่มนายทุน 
กรณีดังกล่าว มีแนวทางการแก้ไขอย่างไร 

- พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๙ ได้บัญญัติความให้ผู้
ถือครองที่ดินของหน่วยงานไม่สามารถโอนที่ดินให้ผู้อ่ืนได้ เว้นแต่ตกแก่ลูกหลาน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติ
ขึ้นใช้มานานแล้ว และการพัฒนาพ้ืนที่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ยกตัวอย่างเช่น ในอดีต  
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่ในปัจจุบันในพ้ืนที่ดังกล่าว อาจกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ หากเจตนารมณ์ของ
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กฎหมายฉบับนี้ต้องการให้เกษตรกรมีความอยู่ดีกินดีขึ้น การออกกฎหมายควรพิจารณาในเรื่องของความ  
เป็นจริงในปัจจุบันเป็นส าคัญ 

- จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน เรื่องพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบการถือครอง
ที่ดิน ซึ่งหน่วยงานแจ้งว่า ใน ปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมายการตรวจสอบการถือครองที่ดิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ และเกษตรกร
สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานได้ ๑๔๓,๐๐๐ ราย ในประเด็นการตรวจสอบการถือครองที่ดินนั้น มีพ้ืนที่
ที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่  เพราะหากมีพ้ืนที่ทับซ้อนกันอาจส่งผลให้ประชาชนผู้ ที่ได้รับสิทธิการ
ครอบครองที่ดินจากหน่วยงาน ถูกด าเนินคดีจากหน่วยงานอ่ืน ในข้อหา “ถือครองที่ดินผิดกฎหมาย” เช่น 
พ้ืนที่ป่าของกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หากทั้งสองหน่วยงานมีพ้ืนที่ทับซ้อนกัน 

- ในพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า ควรให้เกษตรกรในพ้ืนที่ของหน่วยงาน ปลูกพืชที่เป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้าเป็นส าคัญ นอกจากนี้ ในกรณีปัญหาพ้ืนที่ของหน่วยงานมีความทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน  
หากเกษตรกรมีกรณีพิพาททางคดีกับหน่วยงานอ่ืน หน่วยงานควรเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรทางคดี เพราะ
หน่วยงานเป็นผู้ออกเอกสารสิทธิให้กับเกษตรกรเข้าครอบครองพ้ืนที่  
     ขอสอบถามว่า งบประมาณการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จ านวน ๒๘๑,๗๒๐,๖๐๐ บาท  
เป็นการบริหารจัดการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมทั้งหมด ทั้งนี้ ขอรายละเอียดเป็นข้อมูลให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ว่า มีการปฏิรูปที่ดิน ที่ใดบ้าง 

     - ขอรายละเอียดเป็นเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินท ากินให้เกษตรกรของส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและกรมป่าไม้ ในพ้ืนที่ ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ดินทั้งหมดในจังหวัดราชบุรีเพ่ือตรวจสอบว่า มีผู้ถือครองที่ดิน ภ.บ.ท. 5 ของหน่วยงาน เกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดหรือไม ่

- การขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของส านักการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรม จ านวน ๑,๘๐๖,๑๐๐ บาท ขอสอบถามว่า หน่วยงานมีอากาศยานไร้คนขับแล้วจ านวนเท่าใด 
รวมทั้ง ขอข้อมูลหลักเกณฑ์คุณสมบัติข้อก าหนดการจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าวด้วยว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่  

    นอกจากนี้  ในส่วนของค่าก่อสร้างอ่ืนๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน 
๑๘ รายการ หน่วยงานไม่ได้มีการเสนอข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับค่าก่อสร้างดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงาน
ชี้แจงรายละเอียดด้วย และในส่วนของแผนบูรณาการเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตัวชี้วัดหลักของแผน
ดังกล่าว มีหน่วยงานใด เป็นเจ้าภาพหลัก และที่ตั้งของหน่วยงานเจ้าภาพอยู่ที่ใด รวมทั้งการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานเจ้าภาพมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนดังกล่าวนี้เมื่อใดและที่ใด มีการด าเนินการแล้วหรือไม่ 

- การด าเนินงานของหน่วยงานควรด าเนินการในเชิงรุก  โดยหากเกษตรกรมีข้อพิพาทกับหน่วยงาน
อ่ืนในเรื่องของพ้ืนที่ที่มีความทับซ้อนกัน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมควรช่วยเหลือเกษตรกรและ
ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการหลักทางคดีแทนเกษตรกร 

- การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการปรับปรุงแหล่งน้ าฯ จ านวน ๑๕ ,๗๑๖ ,๓๐๐ บาท  
เมื่อมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปเป็นงบลงทุนอ่ืนแล้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการขอจัดสรร
งบประมาณโครงการนี้ อีกหรือไม่ นอกจากนี้  ขอสอบถามหน่วยงานว่า เงินนอกงบประมาณ จ านวน 
๔ ,๒๖๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท มาจากรายได้ในส่วนใด มีภารกิจใดรองรับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
ในส่วนนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ขอให้ชี้แจงเป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา 

- การมอบเอกสารสิทธิให้กับเกษตรกรของหน่วยงาน มีการมอบเอกสารสิทธิไปแล้วจ านวนกี่แปลง กี่
ไร่ และตามท่ีได้มีการมอบเอกสารสิทธิให้กับเกษตรกรไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 
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ได้ให้ที่ดินของหน่วยงานร้อยละ ๘๐ เป็นที่ดินของเกษตรกรเพื่อเลี้ยงชีพ และ ร้อยละ ๒๐ ให้มีการปลูกป่าหรือ
คืนพ้ืนที่ให้ป่า ทั้งนี้ หน่วยงานได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ หากหน่วยงานได้ด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีมาโดยตลอด มีการด าเนินการแล้วเป็นจ านวนร้อยละเท่าใด และหน่วยงานมีพ้ืนที่ใดสามารถ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้  

  ในอดีตนโยบายรัฐบาลอาจยังไม่มีการให้ความส าคัญกับเรื่องของการปลูกป่าแต่ยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว หน่วยงานให้ความส าคัญและขอรับ
จัดสรรงบประมาณในประเด็นดังกล่าวหรือไม่ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถชี้แจงในที่ประชุมหรือจัดส่งเป็นเอกสาร
ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ 

  การมอบเอกสารสิทธิเป็นเรื่องที่ดี แต่มีกรณีที่เมื่อมอบเอกสารสิทธิแล้ว แต่ไม่ได้มีการสนับสนุนใน
เรื่องของถนน และสาธารณูปโภคให้กับเกษตรกรเข้าไปประกอบอาชีพได้ท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวถูกทิ้งร้าง ดังนั้น 
ควรน าพ้ืนที่ดังกล่าวกลับไปเป็นพ้ืนที่ป่าดั่งเดิม 

- หากเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ จะไม่สามารถน าที่ดินไปพัฒนาเพ่ือครอบครัวของเกษตรกรไ ด้ 
จึงควรให้เอกสารสิทธิกับเกษตรกรเพ่ือจะได้น าพ้ืนที่มาพัฒนาได้ นอกจากนี้ มีกรณีที่เกษตรกรเมื่อได้รับพ้ืนที่
แล้ว เมื่อเกษตรกรเข้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่และขอกู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส) กลับไม่สามารถกู้เงินเพ่ือประกอบอาชีพได้ ดังนั้น จึงควรให้เกษตรกรสามารถกู้เงินได้และให้ ธกส. เป็น
เหมือนที่ปรึกษาทางธุรกิจในการประกอบอาชีพให้เกษตรกร  

- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า งบประมาณจ านวน ๑๔๗ ,๕๓๖ ,๐๐๐ บาท 
มีโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ งบประมาณจ านวน ๕๔,๘๓๗,๕๐๐ บาท มีเป้าหมายที่จะ
ด าเนินการ ๕๐ แปลง โดยแบ่งเป็นรายไตรมาศ ทั้งนี้ ขอทราบรายละเอียดรายแปลง ว่ามีการด าเนินการ
โครงการเป็นเกษตรกรรมรูปแบบใด เป็นเกษตรกรรม หรือ ปศุสัตว์ โดยหน่วยงานสามารถส่งเป็นเอกสารหรือ
ชี้แจงในที่ประชุมได้ อย่างไรก็ตาม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการด าเนิน งานที่
หน่วยงานต้องร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  

- กรณีการปรับปรุงกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน ที่ใช้งบประมาณในการศึกษาประมาณ ๑๐ ล้านบาท 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมมีแนวทางการปรับปรุงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินให้มีความ
ทันสมัย ปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงกฎหมายค านึงถึงความต้องการของเกษตรกร และประชาชนผู้มี
ส่วนได้เสียในการใช้ที่ดินอย่างไร วิธีการและกระบวนการในการปรับปรุงข้อกฎหมายจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดหรือไม ่

- โครงการของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม มีการเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ เมื่อพิจารณามีโครงการที่ไปส่งเสริมเกษตรกรในเขตพ้ืนที่
การปฏิรูป การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ การบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่
เกษตรกรรายย่อยหรือผู้ด้อยโอกาส ส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่องการสัมมนาและฝึกอบรม ขอทราบว่าการสัมมนา
และฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ ตรงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 

- ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมมีที่ดินที่เป็นของชุมชน ตลาด ส่วนราชการ เป็นจ านวน
เท่าไร และท่ีดินดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าในการขอสินเชื่อหรือสามารถเปลี่ยนการครอบครองได้หรือไม่ 

- พ้ืนที่ Eastern Economic Corridor (EEC) หรือ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
มีจ านวนเท่าไรที่อยู่ในความดูแลของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมสามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์
อย่างไร และต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินฉบับปรับปรุง หรือพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่อย่างไร 
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- การพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ควรก าหนดแหล่งน้ า พ้ืนที่ชุมชน 
พ้ืนที่ส่วนกลาง พื้นที่สาธารณะ และพ้ืนที่ถนน ต้องมีการจัดระบบก่อนการจัดสรรเพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต การก าหนดพ้ืนที่ต้องน าระบบภูมิสารสนเทศในการจัดแผนที่โดยใช้แอปพลิเคชันเป็นตัวก าหนด และ
น าพ้ืนที่ของ สปก. มาประมวลเพ่ือให้เห็นภาพของพ้ืนที่ในการใช้งานทั้งหมด ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้เป็น
จ านวนมาก 

- กรณีพ้ืนที่ที่ได้รับสัมปทานจากส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมที่หมดอายุสัญญา ตามหลัก
ต้องส่งคืนพ้ืนที่ แต่มีบางพ้ืนที่ที่หมดสัญญาแล้วกับน าพ้ืนดังกล่าวออกให้เช่า หรือเปลี่ยนการครอบครอง  
ขอทราบว่ามีแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร 

- กรณีการประกาศยกเลิกไปแล้ว ๑๓๒ แห่ง และก าลังประกาศอีก ๑๒๒ แห่ง ขอทราบว่ามีพ้ืนที่ไหน
บ้าง และใช้ระยะเวลาการประกาศเมื่อไร 

- ที่ดิน สปก. ที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์มีทั้งหมดเท่าไร ขอรายละเอียดตั้งแต่ปี ๒๒๕๘ – ๒๕๖๒ แยกเป็น
ประเภทอะไรบ้าง  

ผู้แทนจากส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- การจัดสรรที่ดินท ากินให้เกษตรกร หน่วยงานมีเกณฑ์การจัดสรรที่ รายละ ๑๒.๕ ไร่ โดยกฎหมายให้

อ านาจให้สามารถจัดสรรได้ไม่เกิน ๕๐ ไร่ ซึ่งจะต้องจัดสรรตามลักษณะพ้ืนที่และจ านวนประชากรในพ้ืนที่ 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีเป้าหมายการจัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรจ านวน ๖๓,๐๐๐ ราย  

- หน่วยงานมีงบประมาณพัฒนาพ้ืนที่จ านวนน้อย และมีเจ้าหน้าที่เพียง ๑,๙๐๐ คน ซึ่งต้องดูแล
รับผิดชอบพ้ืนที่ของหน่วยงาน จ านวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ และจากการส ารวจพบว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
๑ คน ต้องดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ ๗๐๐,๐๐๐ ไร่ ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องมีการขอความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน
ด้วย โดยมีการจัดท า MOU ร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ าบาดาล เป็นต้น   

- ตลอดระยะเวลา ๔๔ ปีที่ผ่านมาส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ดูแลพ้ืนที่จ านวน 
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร่  แต่พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการท าเกษตรกรรม จ านวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ส่วนพื้นที่
จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ เป็นพ้ืนที่ชะง่อนผา และเกาะ ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงาน ทั้งนี้ มีนโยบายของรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาพื้นที่เพ่ือให้เกิดรายได้ 

- มีการตั้งคณะท างานของหน่วยงานในการตรวจสอบพ้ืนที่ทับซ้อน ทั้งนี้ หน่วยงานรอการด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) เพ่ือจะได้ไม่ท าให้เกิดพ้ืนที่
ทับซ้อน ส่วนการให้บริการประชาชนเพ่ือให้เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยงานที่มีค่า
เป้าหมายตั้งไว้จ านวน ๑๔๓,๐๐๐ ราย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทราบว่า หากเกษตรกรเข้ามาที่หน่วยงาน
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจึงเป็นผู้เดินทางไปหาเกษตรกร ซึ่งจาก
การส ารวจพบว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรได้ ปีละ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ เกษตรกรจ านวน 
๑๔๓,๐๐๐ ราย เป็นเกษตรกรที่อาศัยอยู่ใกล้กับส านักงานของหน่วยงานซึ่งเดินทางเข้ามารับบริการได้ 

- การปฏิบัติงานของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีก าร
เจรจากับกรมป่าไม้ในการจัดสรรที่ดินเป็นที่เรียบร้อยจ านวน ๑,๕๐๐ ไร่ เพ่ือจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร 
ที่ได้รับความเดือนร้อน โดยการน าเทคโนโลยี “เครื่องบินโดน” เข้ามาช่วยเหลือในการส ารวจพ้ืนที่ที่เข้าไม่ถึง 
และการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีความแห้งแล้งต้องมีการจัดล าดับพ้ืนที่ใหม่  

- การปลูกพืชส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้มีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือตอบสนองการท า
ธุรกิจในพ้ืนที่ใกล้เคียงให้มีศักยภาพ 
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- แนวทางการจัดสรรที่ดินส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมมีพ้ืนที่จ านวน ๔๐.๒๑ ล้านไร่ 
จัดสรรให้เกษตรกร ๓๖.๒๒ ล้านไร่ ให้แก่เกษตรกร ๒.๒ ล้านราย มีพ้ืนที่ด าเนินการจ านวน ๓.๙ ล้านไร่ เป็น
พ้ืนที่แปลงเล็ก ๆ ที่ก าลังด าเนินการหาผู้ครอบครอง เมื่อมีการประกาศเขตต้องให้มีผู้เข้ามาแสดงตน 

- พ้ืนที่สัมปทานหรือพ้ืนที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหมดสัญญา อยู่ในระหว่างที่ด าเนินการจัดสรรที่ดิน
ตามนโยบายของรัฐ 

- แผนงานปี ๒๕๖๓ มีแผนงานที่จัดสรรที่ดินให้เกษตรกร ๖๓,๐๐๐ ราย ในพ้ืนที่ ๔๘๗,๕๐๐ ไร่  
- ข้อมูลที่เป็น Outcome Output รวมทั้งแผนที่ที่คณะกรรมาธิการขอ ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 
- แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจ านวน ๕๕๘.๐๔๑๑ ล้านบาท โครงการที่จะซ้ือ

เครื่องบินโดน ๑ ตัว จ านวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบพ้ืนที่ ตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ 
ตรวจสอบพื้นท่ีที่เข้าไม่ถึง และพ้ืนที่ที่มีปัญหา 

- ค่าก่อสร้าง ๑๘ รายการ จ านวน ๑๕ ล้านบาท ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 
- เรื่องแผนบูรณาการตัวชี้วัดหลัก ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นเจ้าภาพในการดูแลแผนบูรณา

การ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมต้องพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับแผนบูรณาการถึงจะ
ด าเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณในแผนบูรณาการ  

- งบโอนเปลี่ยนแปลงปี ๒๕๖๒ เป็นการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแหล่งน้ า กรณีมีการตรวจพบว่า
หน่วยงานใดด าเนินการแล้วจะไม่ด าเนินการขอรับงบประมาณในส่วนนี้ 

- กรณีเงินนอกงบประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท เป็นงบด าเนินการตามมาตรา ๑๐ (๔) พระราชบัญญัติ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นเรื่องของการด าเนินการของกองทุน การจัดงบประมาณเป็นการ
จัดท าแบบสมดุล ส าหรับรายละเอียดขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

- การประกาศเขตทั้งอ าเภอ ๒๕๔ อ าเภอ ยกเลิกไปแล้ว ๑๓๒ อ าเภอ อยู่ในระหว่างการประกาศการ
ยกเลิก ๑๒๒ อ าเภอ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการรับรองแนวเขตของกรมป่าไม้ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการประกาศแนวเขตอย่างชัดเจนจะด าเนินการประกาศพระราช
กฤษฎีกา เพ่ือประกาศเขตของอ าเภอใหม่ 

- ครุภัณฑ์การซื้อรถยนต์ ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 
- การปรับปรุงพ้ืนที่นาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ มีเงินกู้ ซึ่งเงินกู้ในส่วนนี้ยังเป็นงบผูกพัน ส านักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมมีแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพ่ือเข้ากระบวนการตัดหนี้ศูนย์ การตัดดอกเบี้ย เพ่ือ
ช่วยเกษตรกร 

- ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ๑๔๗ ,๕๓๖ ,๐๐๐ บาท รายละเอียดในเรื่องนาแปลงใหญ่  
๕๐ แปลง รายละเอียดขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีปญัหาเรื่องนาแปลงใหญ่ มีเงื่อนไขของทุนการกู้ใน
ที่ดิน สปก. ๔ – ๐๑ สามารถใช้เป็นทุนการค้ าประกันเงินกู้ แต่เงื่อนไงของการกู้ยืมสามารถกู้ยืมได้ร้อยละ ๖๐ 
ของมูลค่าที่ดิน ส่วนของธนาคารพาณิชย์อ่ืน ๆ เนื่องจากติดเงื่อนไขในการเปลี่ยนผู้ครอบครอง ท าให้ไม่ได้รับ
โอกาสในการเข้าร่วม แต่มีแนวทางการปรับปรุงในเรื่องของกองทุน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 

- ในเรื่องการปรับปรุงกฎหมายการปฏิรูปที่ดินมีการด าเนินการจัดให้รับฟังความคิดเห็นเป็นส าคัญ 
โดยการออกแบบสอบถามความคิดเห็นในการออกกฎหมายของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
และการจัดเวทีทุกจังหวัดส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นการวางกรอบในการแก้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินอย่าง
แท้จริง 
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- การสร้างพ้ืนที่ป่าเป็นพันธสัญญาที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมต้องปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนงานเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดยสร้างพ้ืนที่ป่าที่เป็นพ้ืนที่
ของ สปก.ให้มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ปัญหาส่วนใหญ่จะเรื่องของแหล่งน้ าทั้งผิวดินและใต้ดิน 

- การปรับปรุงกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน เรื่องประเด็นปัญหามีหลายประเด็นที่ต้องแก้ไข ประเด็น
ส าคัญ คือ ค านิยามของเกษตรกร เนื่องจากการประกอบเกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีแนวทางการบูร
ณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก าหนดระยะเวลาในการเสนอร่างกฎหมายภายในระยะเวลา ๑ ปี 

- ทางส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้มีการตรวจสอบการถือครองพ้ืนที่ ในกรณีหมดสัญญา
หากตรวจพบต้องด าเนินการแก้ไขทันที หากมีข้อมูลขอให้จัดส่งมายังส านักงานเพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไข 

- กรณีการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และรายละเอียด ๕๐ แปลง ขออนุญาตรับไปด าเนินการและ
จัดส่งเป็นเอกสาร 

- โครงการปรับปรุงรูปแปลงนาเพ่ือจัดท าให้เหมือนกรมพัฒนาที่ดิน ทางส านักงานส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้ที่ MOU กับหน่วยงานทั้ง ๙ หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาที่ดินของ สปก. ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

- เรื่องการท ากิจการที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน สปก. ขออนุญาตรับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณา 
ร่างกฎหมายปฏิรูปที่ดิน 

- การจ าแนกกลุ่มเป้าหมายกรณีการสัมมนาและฝึกอบรมจะด าเนินการในพ้ืนที่ของ สปก. และพ้ืนที่ที่
ด าเนินการจัดสรรตามนโยบายค าสั่ง คสช. แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง เกษตรกรที่ยากจนและได้รับการ
จัดสรรพื้นที่ กลุ่มทีส่อง เกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะคัดเลือกให้เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือต่อยอดทางเครือข่ายเกษตรกร 

- ที่ดินปัจจุบันของ สปก. มีการเก็บสถิติชุมชนของ สปก. มีทั้งหมด ๕,๐๐๐ ชุมชน ในเขตพ้ืนที่ สปก. 
เช่น พ้ืนที่ที่ส่วนราชการขอจัดตั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าลบ หรือมหาลัย ท าให้ชุมชนเข้ามาในพ้ืนที่ 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเร่งด าเนินการจัดท าผังเมืองที่ให้มีความเหมาะสมกับการท า
การเกษตร  

- เรื่องพ้ืนที่ Eastern Economic Corridor (EEC) มีการประกาศเขตจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี  
และจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยองพ้ืนที่ EEC ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของ สปก. จังหวัดชลบุรี จ านวน ๖๐,๐๐๐ 
ไร่ และจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน ๑๐ ไร่ กฎหมาย EEC เป็นกฎหมายที่อนุวัติในการใช้พ้ืนที่ของ สปก.  
เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างพ้ืนที่ EEC กับเขตพ้ืนที่ สปก. 

- การพัฒนาพ้ืนที่ สปก. พิจารณาในเรื่องของต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ไม่มุ่งเน้นให้เกษตรกรถือครอง
พ้ืนที่อย่างเดียว ต้องพิจารณาในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาอาชีพ และการเชื่อมโยงตลาด เพ่ือให้
เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด 

 
มาตรา ๒๙ 
การยางแห่งประเทศไทย     ๘๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของการยาง 

แห่งประเทศไทย สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- เมื่อพิจารณาการยางแห่งประเทศไทยมีสภาพคล่องประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ค่าด าเนินการ

ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เป้าหมายของการยางแห่งประเทศไทย คือ การดูดซับยางออกจากระบบ
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตัน ปีที่ผ่านมาสามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ ตัน หรือร้อยละ 
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๗๖ การดูดซับยางออกจากระบบท าให้เกษตรกรยางต้องลดการปลูกผลผลิต การยางแห่งประเทศไทยมีการ
ส่งเสริมและหาแนวทางให้เกษตรกรอย่างไร 

- การประกันราคายางในปีที่ผ่านมีการจ่ายการประกันราคายางประมาณ ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ระยะ 
ที่ ๑ ที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม ขอทราบรายชื่อผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ และการยางแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการ
ส ารวจผู้ที่ได้รับการประกันราคากับไปท าสวนยางอีกหรือไม่ 

- เมื่อพิจารณาเงินสดและเงินฝากธนาคาร ปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ มีจ านวนตัว ๓๐,๐๐๘ ที่เท่ากัน  
ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เมื่อเทียบงบแสดงฐานะการเงินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๒๑,๙๗๗,๖๖๐,๖๔๑.๑๕ บาท มีส่วนต่างเป็นจ านวนมาก ขอทราบรายละเอียดการรายงาน
สถานะการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  

- การขออนุมัติการใช้งบประกันราคายางวงเงินประมาณ ๒๔,๒๗๘,๖๒๖,๕๓๔ บาท ที่ก าหนดให้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจ่ายเงินประกันราคาให้เกษตรกร งบประมาณในส่วนนี้เป็นการ
ใช้งบประมาณปี ๒๕๖๓ ไปพลางก่อนหรือไม่ ขอทราบรายละเอียดงบการเงินทั้งหมดในประกันราคายางให้
เกษตรกร  

- การประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารา กรณีเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ และเกษตรที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ ขอทราบว่าการยางแห่งประเทศไทยมีการประกันรายได้ให้เกษตรกรทั้ง ๒ ประเภทหรือไม่  
จ านวนเกษตรกรทั้ง ๒ ประเภทมีจ านวนเท่าไร และมีมาตรการสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศ
อย่างไร  

- การขอรับงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓ จ านวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติ
การยางแห่ งประเทศไทย  พ .ศ . ๒๕๕๘  มาตรา ๑๓  วรรคสาม ก าหนดกรณี ที่ รายได้ มี จ านวน 
ไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายและค่าภาระดังกล่าวในวรรคหนึ่งนอกจากเงินส ารองตามมาตรา ๑๔ และเงินโบนัส
หรือเงินรางวัลตามมาตรา ๓๔ และ กยท. ไม่สามารถหาเงินจากทางอ่ืนได้ รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่ กยท.  
เท่าจ านวนที่ขาด กรณีดังกล่าวถือว่าการยางแห่งประเทศไทยขาดเงินเป็นจ านวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เป็นงบเงินอุดหนุนทั้งหมด ขอทราบรายละเอียดแผนงานการด าเนินการตามโครงการในปี ๒๕๖๓ และงบ
บุคลากรทั้งหมด  

- การใช้เงินงบประมาณไปพลางก่อน ปี ๒๕๖๒ ก าหนด ๖ เดือน เป็นจ านวน ๔๐ ล้านบาท ขอทราบ
รายละเอียดการใช้จ่าย และงบบุคลากรทั้งหมด  

- ขอทราบรายละเอียดกรณีการตั้งตัวแทนการยางแห่งประเทศไทย ปัจจุบันยังมิได้มีการตั้งตัวแทน 
ขอทราบรายละเอียดการตั้งตัวแทนและอยู่ในระหว่างขั้นตอนใด 

- การยางแห่งประเทศไทยควรตรวจสอบในเรื่องส่วนต่างของราคาในการประกันรายได้ ที่ส่งผลให้
ราคายางพาราในตลาดถูกกด ท าให้ไม่เกิดความเท่าเทียมในการประกันรายได้ 
- การยางแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาโรคระบาดที่ก าลังระบาดอยู่ในพ้ืนที่
ภาคใต้ของประเทศอย่างไร 
 - หน่วยงานควรศึกษาวิจัยการแปรรูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยางพาราเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับยางพารา อันเป็นการแก้ปัญหายาพาราที่ล้นตลาดได้อีกทางหนึ่ง หน่วยงานมีงบประมาณเพ่ือการวิจัย
กรณีดังกล่าวหรือไม่ หน่วยงานมีมาตรการใดในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ทั้งนี้ขอ
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการด าเนินการส่งเสริม การลดพ้ืนที่ปลูกยางในโครงการพัฒนาอาชีพสวนยางรายย่อยเพ่ือ
ความมั่นคง โดยขอรายละเอียดเกี่ยวกับสวนยางที่จะท าการโค่นในงบประมาณปี ๒๕๖๓ มีจ านวนเท่าใด 
หน่วยงานให้การส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนอย่างอ่ืนในโครงการดังกล่าวแล้วจ านวนเท่าใด เป็นพืชชนิดใดบ้าง 
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การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้พ้ืนที่ปลูกยางมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด ราคายางจะ
เพ่ิมข้ึนหรือไม ่
 - ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรและการใช้จ่ายเงินจากกองทุนในงบประมาณปี ๒๕๖๒ ตาม
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
 - การด าเนินการของหน่วยงานมีการบูรณาการกับกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ ปัจจุบันยางพาราที่
เกษตรกรปลูกในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็นยางพันธุ์ดีกว่าที่ปลูกในต่างประเทศหรือไม่ หน่วยงานมี
แนวทางในการพัฒนาสายพันธุ์ยางอย่างๆ ไร มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือแก้ปัญหาการแข่งขันด้านราคาจาก
ต่างประเทศหรืไม่ 

ผู้แทนจากการยางแห่งประเทศไทย ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- ชี้แจงเกี่ยวกับรายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือและเงินนอกงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ในรายการสถานะการเงินสินทรัพย์รวมของเงินสดและเงินฝากธนาคารที่
ปรากฏในเอกสารประกอบการชี้แจงหน้า ๑๕ และหน้า ๓๐ มีจ านวนที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากรายละเอียดในหน้า 
๑๕ เป็นจ านวนของเงินสดบวกกับเงินลงทุนชั่วคราว แต่ในหน้า ๓๐ เป็นเงินลงทุนชั่วคราว 
 - การยางแห่งประเทศไทยจะมีเงินนอกงบประมาณในส่วนกองทุนพัฒนายาง ซึ่งการใช้จ่ายเงินจาก
กองทุนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๙ หน่วยงานขอรับ
สนับสนุนงบประมาณจ านวน ๘๐ ล้านบาท เพ่ือน าไปเป็นเงินสบทบค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบริหาร โดยใน
ปัจจุบันหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในส่วนของเงินเดือนค่าใช้จ่ายตามสิทธิของพนักงานและ
ลูกจ้างที่มีอยู่ทั้งหมดซึ่งใช้ร้อยละ ๖๐ ของกรอบอัตราที่ได้ไป ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเงินเดือน
ของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง หน่วยงานจะจัดส่งเป็นเอกสารให้แก่คณะกรรมาธิการต่อไป 
 - โครงการประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา มีผลการด าเนินการที่คาดว่าจะโอนได้ โดยส่ง
รายชื่อให้แก่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์แล้ว จ านวน ๕๐๗,๖๔๙ ราย เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๒,๗๐๐ 
กว่าล้านบาท ซึ่งหน่วยงานจะจัดส่งรายชื่อของผู้ที่ได้รับเงินจากโครงการประกันรายได้ให้แก่คณะกรรมาธิการ
ต่อไป 
 - ในโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน โดยการลดพ้ืนที่ปลูกยางพารา การ
ด าเนินการมีลักษณะเป็นการโค่นยาง การปรับยางและกลับมาปลูกเป็นยางอีก จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ และ
ปลูกไม้อ่ืนอีก จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ โดยหน่วยงานมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผสมผสานโดยการปลูก
ยางพาราร่วมกับไม้อ่ืน ๆ แต่ต้องปลูกยางไม่เกิน ๔๐ ต้นต่อไร่ โดยหน่วยงานจะให้เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ
การเกษตรไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท 
 - หน่วยงานจะจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งที่มีเอกสารสิทธิไม่ถูกต้อง  (บัตรสีชมพู) มีจ านวนทั้งสิ้น 
๒๗๐,๐๐๐ กว่าราย ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ กว่าแปลง การด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวอยู่ในระหว่างการหารือ
กับกองกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือเกษตรในกรณีดังกล่าวรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการใน
ส่วนนี้จะจัดส่งให้กรรมาธิการต่อไป 
 - ชี้แจงเกี่ยวกับโรคใบร่วงที่ก าลังระบาดอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา
บางส่วน เป็นโรคที่แพร่มาจากประเทศอินโดนีเซีย หน่วยงานได้มีการฉีดสารป้องกันให้แก่เกษตรกรในเบื้องต้น 
และได้จัดท ารายละเอียดของโรค วิธีป้องกันและควบคุมส่งไปยังการยางในพ้ืนที่เพ่ือน าเสนอกับเกษตรกรผ่าน
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ทางเกษตรจังหวัดแล้ว มีการติดตาม เผ้าระวัง การระบาดของโรคดังกล่าวและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรผู้
ปลูกยางอย่างต่อเนื่อง 
 - ชี้แจงในส่วนการเพ่ิมปริมาณการใช้ยางในประเทศ หน่วยงานมีการผลักดันให้มีการใช้ยางให้ได้
จ านวน ๑ ล้านต้นต่อปี โดยการหาแนวทางในการน ายางไปใช้ในวิธีต่าง ๆ ซึ่งมีการให้ทุนแก่นักวิจัยหรือ
หน่วยงานที่มีความสนใจในการวิจัยยาง โดยให้ความส าคัญกับการวิจัยในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมในการน า
ยางไปใช้ในส่วนอื่นมากข้ึน 
  

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร    ๘,๑๓๓,๐๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณขององค์การ

ตลาดเพื่อเกษตรกร สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณเพ่ือการสนับสนุนการตลาดเพ่ือเกษตรกร ซึ่งเป็นงบประมาณเพ่ือการ

ด าเนินงานในส่วนข้าวประชารัฐและผลไม้ประชารัฐ การด าเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างไร ผลไม้ประชารัฐ ได้แก่ผลไม้ชนิดใดบ้าง 
 - ขอให้หน่วยงานด าเนินการแก้ไขชื่อโครงการ ที่มีความสอดคล้องชื่อพรรคการเมือง เนื่องจาการใช้ชื่อ
โครงการในลักษณะดังกล่าวเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย 
 - ควรมีการขยายโครงการตลาดสินค้าเกษตรอันเป็นตลาดสินค้ากลางให้ครอบคลุมทุกจังหวัดใน
ประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ต่าง ๆ และเป็นการ
กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ทั้งผู้บริโภคและเกษตรกร ทั้งนี้  การ
ด าเนินการขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรในปีที่ผ่านมามีมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรและผลไม้ทั้งสิ้น
จ านวนเท่าใด 
 - สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในปี ๒๕๖๒ และ
งบประมาณปี ๒๕๖๓ ที่หน่วยงานได้ขอรับจัดสรรเป็นจ านวนที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก อีกทั้งใน
งบประมาณปี ๒๕๖๓ ยังมีเงินนอกงบประมาณที่น ามาสบทบกับงบประมาณรายจ่ายอีกจ านวน ๒๖ ล้านบาท 
 - จากพันธกิจของหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมการซื้อขายสินค้าบนระบบออนไลน์และการสร้างมูลค่า
สินค้าเกษตรในรูปแบบ ๑ จังหวัด ๑ อุตสาหกรรมเกษตร ที่ด าเนินการคัดสรรสินค้าเกษตร Best of Ortorkor 
สร้าง Brand อ.ต.ก. การด าเนินโครงการทั้ง ๒ ส่วนมีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร มีการประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบหรือไม่อย่างไร 
 - การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้เป็นตลาดที่จ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและพัฒนาตลาดดังกล่าวให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาเลือกซื้อสินค้า เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ให้เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งการด าเนินการควรมีการบูรณาการร่วมกันกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกฬีา 
 - งบประมาณที่ขอรับจัดสรรเป็นงบประมาณที่ต้องน าไปช าระให้แก่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หรือไม่ 
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 - ขอรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนข้าวสารและข้าวเปลือกที่หน่วยงานรับมาในโครงการรับจ าน าข้าว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ มีจ านวนเท่าใดและขอใบประทวน ใบบันทึกสินค้าในโครงการดังกล่าวตลอดจน
ขอรายชื่อโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ 
 - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
(คชก.) จ านวนเท่าใด เงินดังกล่าวน ามาใช้จ่ายในโครงการใด 
 - งบประมาณที่ขอรับจัดสรร จ านวน ๒๔,๓๖๗,๔๐๐ บาท เป็นงบประมาณที่หน่วยงานขอรับจัดสรร
เพ่ือด าเนินการตามแผนงานของหน่วยงานหรือเป็นโครงการภายใต้การด าเนินงานของรัฐบาล และเพราะเหตุ
ใดหน่วยงานจึงไม่มีการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือชดเชยหนี้ที่รัฐบาลค้างช าระประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท 

ผู้แทนจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- งบประมาณปี ๒๕๖๒ ที่ได้รับจัดสรรจ านวน ๖๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจ านวน ๑๕๔ ล้านบาท สืบ

เนื่องมาจากการด าเนินโครงการรับจ าน าข้าว โดยในงบประมาณปี ๒๕๖๒ หน่วยงานขอรับจัดสรรค่าใช้จ่ายใน
การรับฝากและเก็บรักษาสินค้าเกษตร จ านวน ๕๑๙ ล้านบาท แต่ใช้จ่ายจริงจ านวน ๙๑ ล้านบาท เนื่องจากมี
ปัญหาการฟ้องร้องด าเนินคดี ท าให้ต้องระงับการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๒
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 - หน่วยงานรับข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาทบทวนชื่อโครงการที่มีความสอดคล้องกับ
ชื่อของพรรคการเมือง 
 - หน่วยงานไม่มีเงินนอกงบประมาณแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณางบการเงินจะพบว่ามีการขาดทุน
สะสมทุกปี โดยที่ผ่านมามีภารกิจในการสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐร้อยละ ๗๐ และด าเนินธุรกิจของ
หน่วยงานอีกร้อยละ ๓๐ ต่อมามีการปรับเปลี่ยนการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล ๔๐ เปอร์เซ็นต์ และด าเนิน
ธุรกิจของหน่วยงาน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เพ่ือแก้ปัญหาการขาดทุนของหน่วยงาน แต่ในปี ๒๕๖๐ มีการปรับขึ้นค่า
เช่าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ จากการถไฟแห่งประเทศไทยท าให้หน่วยงานมีการขาดทุนสะสมต่อเนื่อง 
 - ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีจ านวนที่แตกต่างกันส่วนหนึ่งมาจากโครงการรับจ าน าข้าวของ
รัฐบาล ทั้งนี้เมื่อมีการจ าหน่ายข้าวในโครงการดังกล่าวแล้วจะท าให้สินทรัพย์รวมของหน่วยงานลดลงอย่างมาก 
 - การประชาสัมพันธ์ในโครงการส่งเสริมการซื้อขายสินค้าบนระบบออนไลน์เป็นโครงการที่หน่วยงาน
ด าเนินการประชาสัมพันธ์เอง 
 - โครงการข้าวประชารัฐและผลไม้ประชารัฐ หากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหน่วยงานจะไม่
ด าเนินการในโครงการดังกล่าว 

 
กรมการข้าว     ๒,๑๖๗,๒๘๔,๐๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณขององค์การ

ตลาดเพื่อเกษตรกร สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- เป้าหมายการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าข้าวได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมได้ก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ศูนย์ข้าวชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ จ านวน ๔๐๐ 
ศูนย์ การด าเนินการดังกล่าวใช้วงเงินงบประมาณจ านวนเท่าใด ขอรายชื่ อศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละแห่ง และขอ



๑๔ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ที่ก าหนดให้มีระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะได้รับการพัฒนาจ านวน ๑ 
ระบบ ระบบข้อมูลดังกล่าวเป็นระบบรูปแบบใด ใช้งบประมาณจ านวนเท่าใดในการด าเนินการ 
 - เพราะเหตุใดตัวชี้วัดเกี่ยวกับจ านวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งหน่วยงานได้
ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ ๘๐,๐๐๐ ต้น ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณเกี่ยวกับจ านวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
ดีที่ผลิตได้ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งหน่วยงานก าหนดไว้ จ านวน ๖๕,๔๖๓ ตัน 
 - ขอรายละเอียดโครงการที่ ๔ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จ านวน ๖๗๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท 
ในส่วนงบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  จ านวน 
๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 - การส่งเสริมและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้เป็นผลิตผลทางการเกษตรระดับโลก หน่วยงานมีการวิจัย
หรือไม่ว่าในต่างประเทศมีความต้องการข้าวชนิดไหนมากท่ีสุด  
 - แนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์หรือไม่อย่างไร การผลิตเมล็ด
พันธุ์ของเกษตรกรสามารถด าเนินการได้เองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ
หน่วยงานสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ปีละก่ีตัน มีแนวทางในการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างไร 
 - มีการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกข้าวและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการปลูกข้าวหรือไม่ 
หน่วยงานมีแนวทางในการลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิตให้แก่เกษตรกรอย่างไร ทั้งนี้ ปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ประสบอยู่ในปัจจุบัน คือ ปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตต่อไร่ที่สูงมาก โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับราคาปุ๋ยเคมีที่
มีราคาท่ีสูงมากควรแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง 
 - สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดในแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์ งบประมาณจ านวน ๖๗๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงานก าหนดเป้าหมาย
ในการส่งเสริมจ านวน ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ควรมีการเพ่ิมเป้าหมายให้มากขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ การด าเนินการที่ผ่านมา
ของโครงการดังกล่าวท าให้ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด ขอรายละเอียด
เกี่ยวกับสรุปรายงานผลการด าเนินการในโครงการดังกล่าว 
 - ในการด าเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่งบประมาณจ านวน ๖๖๖,๙๑๒,๕๐๐ บาท 
หน่วยงานก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการในปี ๒๕๖๓ ไว้ ๑,๗๓๓ แปลง การด าเนินการในโครงการดังกล่าวท า
ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด มีการส่งเสริมให้เกษตรกร
สามารถน าทุนของเกษตรมาร่วมในโครงการดังกล่าวได้หรือไม่ ทั้งนี้ มีรายละเอียดของการร่วมทุน การแบ่งผลผลิต
ที่ไดแ้ละผลก าไรอย่างไร ทั้งนี้ ขอรายละเอียดดังกล่าวเป็นเอกสารให้แก่กรรมาธิการ 
 - การด าเนินงานในโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ จ านวน ๒๙,๖๗๓,๙๐๐ บาท มีระยะเวลา
ด าเนินการ ๕ ปี (ปี ๒๕๖๒ ถึง ปี ๒๕๖๖) ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ใดบ้าง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงานขอรับจัดสรรในส่วนงบลงทุนประมาณ ๑๙ ล้านบาท หน่วยงานจะ
ด าเนินการลงทุนในส่วนใด การด าเนินการในโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับเกษตรกร 
 - การด าเนินงานในแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการที่ ๒ โครงการส่งเสริม
การพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตรโดยหน่วยงานได้ก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ไว้จ านวน ๗๗ แห่ง ของพ้ืนที่ที่สามารถรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
และข้าว GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แต่เหตุใดผลการด าเนินการในปีงบประมาณปี 
๒๕๖๒ จึงมีเพียง ๑๗ แห่งเท่านั้น การด าเนินโครงการดังกล่าวมีปัญหาหรืออุปสรรคใดในการด าเนินการ 
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 - แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาข้าวโดยเป็น
กิจกรรมเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพงานวิจัยซึ่งหน่วยงานได้ก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณในงบประมาณปี ๒๕๖๒ 
เกี่ยวกับจ านวนพันธุ์ข้าวที่เพ่ิมผลผลิตได้รับการรับรองพันธุ์จ านวน ๒ พันธุ์ แต่หน่วยงานสามารถด าเนินการได้เกิน
เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ถึง ๖ พันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองพันธุ์ ทั้งนี้ พันธุ์ข้าวที่หน่วยงานได้รับรองพันธุ์ได้แก่
ข้าวพันธุ์ใดบ้าง 
 - แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร จ านวน 
๗,๓๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยก าหนดจ านวนพ้ืนที่ปลูกข้าว
สังข์หยดเมืองพัทลุงไว้ จ านวน ๕,๐๐๐ ไร่ เป็นโครงการที่หน่วยงานมีแนวทางในการให้การส่งเสริมตั้งแต่แรกเริ่ม
หรือไม่ และจะมีการขยายสถานที่ด าเนินการไปยังจังหวัดอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 

- ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานีให้สามารถต้านสภาพอากาศและโรคต่าง ๆ ได้ แต่ยังไม่
สามารถน าพันธุ์ข้าวมาปลูกได้เนื่องจากการให้การรับรองสายพันธุ์ข้าวของหน่วยงานใช้ระยะเวลาที่นานจนเกินไป 
ปัจจุบันมีการรับรองสายพันธุ์ดังกล่าวแล้วหรือไม่ เพราะข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นข้าวที่ต่างประเทศมีความต้องการ
เป็นอย่างมาก 
 - ข้าวหอมมะลินอกเขตมีราคาซื้อขายเท่ากันกับข้าวหอมมะลิหรือไม่ 

ผู้แทนจากกรมการข้าว ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- ตอบชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินโครงการเกษตรอินทรีย์มีการจ่ายเงินอุดหนุนในโครงการดังกล่าวเนื่องจาก

การท าเกษตรอินทรีย์จะไม่มีการใช้สารเคมีในการท าเกษตร ท าให้ผลผลิตลดลง หน่วยงานจึงให้ความช่วยเหลือ
ผู้เข้าร่วมโครงการโดยในปีแรกเป็นการจ่ายเงินเพ่ือชดเชยผลผลิต ปีที่ ๒ หน่วยงานให้เงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรในการปรับระบบนิเวศ และปีที่ ๓ เพ่ือเป็นการจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเต็ม
รูปแบบ ซึ่งงบประมาณที่หน่วยงานขอรับสนับสนุน จ านวน ๖๐๐ ล้านบาท เป็นงบประมาณเพ่ือการอุดหนุน
เกษตรกรทั้งจ านวน 
 - ชี้แจงเกี่ยวกับศูนย์ข้าวชุมชน เป็นการด าเนินงานโดยชุมชนในแต่ละชุมชนมีการวางแผนการด าเนินการ
ร่วมกับกรมการข้าวตั้งแต่การผลิต การคัดเลือกเป้าหมายพ้ืนที่ด าเนินการร่วมกัน ซึ่งมีการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายแต่
ละแห่งแล้ว รายละเอียดจะจัดส่งให้กรรมาธิการผู้ซักถามต่อไป 
 - ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านข้าว และมีการติดตาม ประเมินผลข้อมูลข้าวได้ครบวงจร เพ่ือตอบสนองข้อมูลข้าวให้แก่ผู้ใช้ทุกระดับ 
 - ชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดจ านวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้ ที่มีจ าหน่ายเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
เนื่องจากค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๓ จ านวน ๘๐,๐๐๐ ตัน เป็นการวัดปริมาณข้าวที่ผลิตได้ในหลายโครงการ ส่วน
จ านวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้จ านวน ๖๕,๔๖๓ ตันนั้น เป็นการวัดปริมาณการด าเนินงานของการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการการกระจายเมล็ดพันธุ์ 
 - ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานดังนี้ ให้การส่งเสริมเกษตรกร
โดยต้องก าหนดอุปทานและอุปสงค์ การผลิตข้าวนาปีต้องมีคุณภาพดีมีราคาสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - พันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรอง ๖ สายพันธุ์ในปี ๒๕๖๒ ได้แก่ ข้าวพันธุ์ดี กข ๗๙, กข ๘๑, กข ๘๓, ขะสอ 
๖๒, เมล็ดฝ้าย ๖๒ และข้าวจ้าวพันธุ์หอมใบเตย ๖๒ 
 - หน่วยงานจะด าเนินการจัดส่งรายงานผลสัมฤทธิ์ในโครงการเกษตรอินทรีย์และโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่ให้กรรมาธิการผู้สอบถามต่อไป 



๑๖ 
 

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กรณีข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นโครงการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้าเกษตรและเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขัน พร้อมยกระดับมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและ
ระดับสากล โดยเฉพาะข้าวสังข์หยด ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์แรกของไทยที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ GI มีการบูรณาการกับกรมพัฒนาที่ดิน การมการค้าภายใน และกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งปลูกเฉพาะใน
พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 
 - ชี้แจงเก่ียวกับข้าวหอมจังหวัด ปัจจุบันรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นข้าวหอมมะลินอกเขต ซึ่งปลูก
นอกเหนือเขตพ้ืนที่ ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนอกเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและพะเยา ซึ่ง
รัฐบาลมีการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ โดยการให้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้โดยใช้
ข้าวหอมมะลินอกเขตพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการด้วย ทั้งนี้ ราคาข้าวหอมมะลินอกเขตจะมีราคาน้อยกว่าข้าวหอมมะลิ
ประมาณ ๕๐๐ บาท ต่อตัน 
 
เรื่องอ่ืน ๆ  
 การตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติ
ยกเลิกการยืนยันมติตั้งอนุกรรมาธิการ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
และยืนยันมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๕ คณะ  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

         ๑. คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่
ปรึกษาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน และทุนหมุนเวียน 

๑. นายมณเฑียร  สงฆ์ประชา   อนุกรรมาธิการ 
๒. นางนันทนา สงฆ์ประชา   อนุกรรมาธิการ 
๓. นางสาวพัชรินทร์ ซ าศิริพงษ ์  อนุกรรมาธิการ 
๔. นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์   อนุกรรมาธิการ 
๕. นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู  อนุกรรมาธิการ 
๖. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรต ิ  อนุกรรมาธิการ 
๗. นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล   อนุกรรมาธิการ 
๘. นายคมเดช ไชยศิวามงคล   อนุกรรมาธิการ 
๙. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์   อนุกรรมาธิการ 

๑๐. นายจิรวัฒน์  อรัณยกานนท ์  อนุกรรมาธิการ  
 ๒. คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ  

๑. นายสุชาติ  ชมกลิ่น   อนุกรรมาธิการ 
๒. นายนพดล พลเสน    อนุกรรมาธิการ 
๓. นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี   อนุกรรมาธิการ 
๔. นายชัยชนะ เดชเดโช   อนุกรรมาธิการ 
๕. นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์   อนุกรรมาธิการ 



๑๗ 
 

๖. นายอดิพงษ ์ ฐิติพิทยา   อนุกรรมาธิการ 
๗. นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ  อนุกรรมาธิการ 
๘. นายยุทธพงศ ์ จรัสเสถียร   อนุกรรมาธิการ 
๙. นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์   อนุกรรมาธิการ 

๑๐. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ     อนุกรรมาธิการ 
         ๓. คณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ยกเว้นในกลุ่ม ๕ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕ จังหวัดชายแดนใต้) 
๑. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์   อนุกรรมาธิการ 
๒. นายรณเทพ อนุวัฒน์   อนุกรรมาธิการ 
๓. นายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ   อนุกรรมาธิการ 
๔. นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา  อนุกรรมาธิการ  
๕. นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล   อนุกรรมาธิการ  
๖. นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์   อนุกรรมาธิการ 
๗. นายประเสริฐ บุญเรือง   อนุกรรมาธิการ 
๘. นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์   อนุกรรมาธิการ 
๙. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ   อนุกรรมาธิการ 

               ๑๐. นายเอกการ ซื่อทรงธรรม   อนุกรรมาธิการ  
๔. คณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา และทุนหมุนเวียนด้านการศึกษา 

๑. นายสมศักดิ์  พันธ์เกษม   อนุกรรมาธิการ 
๒. นายสุชาติ อุสาหะ    อนุกรรมาธิการ 
๓. นายพรศักดิ์  เจริญประเสริฐ  อนุกรรมาธิการ 
๔. นางสาวปารีณา ไกรคุปต ์   อนุกรรมาธิการ 
๕. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์  อนุกรรมาธิการ 
๖. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล   อนุกรรมาธิการ 
๗. นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ  อนุกรรมาธิการ 
๘. นายขจิตร ชัยนิคม    อนุกรรมาธิการ 
๙. นายเกษม อุประ    อนุกรรมาธิการ 

๑๐. นายสุรวาท ทองบ ุ   อนุกรรมาธิการ 
 ๕. คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้  
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ๕ จังหวัดชายแดนใต้  
      ๑. นายวิเชียร  ชวลิต    อนุกรรมาธิการ 
      ๒. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ   อนุกรรมาธิการ 
     ๓. นายประสิทธิ์ มะหะหมัด   อนุกรรมาธิการ 
      ๔. นายวันชัย ปริญญาศิริ   อนุกรรมาธิการ 
      ๕. นายอับดุลบาซิม  อาบู   อนุกรรมาธิการ 
      ๖. นายเดชอิศม์ ขาวทอง   อนุกรรมาธิการ 
     ๗. นายชวลิต วิชยสุทธิ์   อนุกรรมาธิการ 
      ๘. นายซูการ์โน มะทา   อนุกรรมาธิการ 



๑๘ 
 

      ๙. นายนที สุริยานนท์   อนุกรรมาธิการ 
    ๑๐. นายรอมฎอน ปันจอร์   อนุกรรมาธิการ 
 

เลิกประชุม เวลา ๒๒.๐๕ นาฬิกา 
 

นางสาวนภาพร ก่อแก้ว นิติกรช านาญการ  
นางสาวอนุสรา  เกื้อข า นิติกรช านาญการ  

นายกันต์พจน์  ฐิติวณิชกุล นิติกรช านาญการ  
นายสรเดช  ธรรมสาร นิติกรช านาญการ  

ผู้จดสรุปผลการประชุม 
 

นายสุขประกิจ  ซื่อสัตย์ไพบูลย์ 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

ตามข้อบังคับการประชุมฯ  
    ผู้ตรวจสรุปผลการประชุม 

 
นายสันติ  กีระนันทน์ 

เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 


